
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2566 ครั้งที่ 2 

วันที่ 9  สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

---------------------------------- 
ผู้มาประชุม จ านวน 12 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายถาวร  แมขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ถาวร 

2 นายประยงค์  เหล็กมา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประยงค์ 

3 นายมนัส  หล าบุรี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มนัส 

4 นายสมคิด  จ าเริญใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 3 สมคิด 

5 นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 จันทร์เพ็ญ 

6 นายเสกสรรค์  บัวจ ารัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 6 เสกค์สรรค์ 

7 นายเจริญ  แก้วสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 เจริญ 

8 นายอินทร์  ประทุมตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 อินทร์ 

9 นายสุวิทย์  นารีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 สุวิทย์ 

10 นายทองใบ  มานิมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 ทองใบ 

11 นางสาวสุรางค์พิมล  เพชรจตุรภัทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 สุรางค์พิมล 
 

ผู้ไม่มาประชุม   1  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุพล  เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สุพล 

2 นายบุรินทร์ศักย์ พิพิธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ บุรินทร์ศักย์ 

3 นายนพดล  มอญจัตุรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ นพดล 

4 นายศักดิด์า เคณทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ศักดิ์ดา 

5 นายวีระ  สิงห์ใหม่ หัวหน้าส านักปลัด วีระ 

6 นางมยุรี  นาสูงเนิน ผู้อ านวยการกองคลัง มยุรี 

7 นางปิยธิดา  ชาญศึก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ปิยธิดา 

8 นางสาวจารุวรรณ พิกุล นักวิชาการศึกษา จารุวรรณ 

9 นางสาวศิริพร  อยู่ส าราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริพร 

10 นางสาวอรนงค์  เบ้าสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล อรนงค์ 

11 นางสมใจ ศรีนรีธาดา นักวิชาการสาธารณสุข สมใจ 

12 นางสาวปรียานุช  ชอนจอหอ นักจัดการงานทั่วไป ปรียานุช 

13 จ่าสิบเอกกรวิทย์  แก่นการ นายช่างโยธา กรวิทย์ 

14 นายวชิระพงษ์ ลองจ านงค์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วชิระพงษ์ 

15 นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดวงใจ 

16 นางสาวศิริวรรณ  เขตรจัตุรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศิริวรรณ 

17 นางรุ่งอรุณ  เหล็กมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านซับสมบูรณ์ ม.9 รุ่งอรุณ 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายมนัส  หล าบุรี เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายถาวร แมขุนทด 
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2566  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายถาวร  แมขุนทด แจ้งว่าในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ลาป่วยจ านวน   
ประธานสภาฯ  1 ท่าน คือนางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
   หมู่ที่  5 บ้านซับสายออ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายถาวร  แมขุนทด ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ  ท่ากูบ  สมัยสามัญ ที่ 3  ประจ าปี ๒๕66 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  3  สิงหาคม 2566 
                               ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 
   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ 
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3  ประจ าปี 2566  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2566 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
                              2567  วาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ 
ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
                               พ.ศ. 2547   

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ 
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น       

นายถาวร  แมขุนทด เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ              ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
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ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
          ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่  

                               มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
                               จะได้ลงมติ เป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ 
                               ค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติขอ  
                               เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
นายเสกสรรค์ บัวจ ารัส  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนประธาน
คณะกรรมการ          ต าบลท่ากูบ ได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติให้ คณะกรรมการพิจารณาร่าง 
แปรญัตติ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 7  สิงหาคม 2566 และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ภายในวันที่ 7  สิงหาคม 2566 เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ในวันที่ 9  สิงหาคม 2566 เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2566 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมี
มติเสียง ข้างมาก 3 เสียง ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายถาวร แมขุนทด มีสมาชิกท่านใด ขอพิจารณาเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากสมาชิกเห็นชอบให้ 
ประธานสภาฯ     ผ่านวาระท่ี 2   ให้ยกมือ 

มติที่ประชุม    วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติที่ประชุมเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ด้วยคะแนน เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                               พ.ศ. ๒๕๖7 วาระท่ีสาม ข้ันลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ 

 - ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
สภาฯ รับทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการ ต่อไป 
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นายมนัส หล าบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย 

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายถาวร แมขุนทด ดังนั้นผม จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                               2567  ด้วยคะแนน 
   เห็นชอบ   10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี     

ประธานสภาฯ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แล้วต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอท่านนายอ าเภอซับใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
และประกาศใช้ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตก่อสร้างฟาร์มหมูอัคราฟาร์ม 

นายถาวร แมขุนทด ครับด้วยบริษัทอัคราฟาร์ม จ ากัด ได้ขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลท่ากูบ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงหมู ในพ้ืนที่  

ต าบลท่ากูบ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสุพล เหล็กมา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายก อบต. ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

กูบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 ซึ่ง กิจการที่เป็น  
อันตรายต่อสุขภาพ หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่
ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ  
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษอากาศ ทางน้ า ทางเสียง 
แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ควัน ซึ่งการเลี้ยงหมู  ถือ  
เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในข้อบัญญัตินี้ จึงต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน  ในส่วนของรายละเอียดการสร้างฟาร์มวันนี้ผู้ประกอบการ
อัครฟาร์มไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจด่วน 
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นายถาวร แมขุนทด ครับตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ 
ประธานสภาฯ อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 

หรือไม่ครับ 
 

นายเสกสรรค์ บัวจ ารัส   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และทางคณะผู้บริหาร ตามท่ีได้มีการขอ 
สมาชิก อบต.ม.6          อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเลี้ยงหมูในพ้ืนที่ต าบลท่ากูบนั้น 

ก่อนที่จะอนุญาต จะต้องด าเนินการประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก 
การก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมู  และควรให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง 
รายละเอียดการประกอบกิจการฯ และจัดท าเอกสารที่เป็นรูปเล่มเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาครับ  

 

นายถาวร  แมขุนทด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายถาวร แมขุนทด ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  
  

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ประกอบการอัครฟาร์มจ ากัด จัดท าเอกสารที่เป็นรูปเล่มและเข้า
ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดในการประกอบกิจการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบในครั้งต่อไป 

   เห็นชอบ  10  เสียง  
งดออกเสียง  1  เสียง  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

 

   5.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
            2566 
นายถาวร  แมขุนทด ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสุพล  เหล็กมา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต. ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ขอ

ชี้แจงเหตุผลในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 210,000 บาท  คงเหลือ 168,500  บาท  
โอนลด 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท คงเหลือ 133,500 บาท 
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น จ านวน 1 ชุด   

เป็นเงินจ านวน 35,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น  
จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในรายการตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  2565 
 

เหตุผล : เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  
ยอดคงเหลือก่อนโอน  0  บาท และขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวนเงิน  35,000  
บาท  รวมเป็น 35,000 บาท  
 

นายถาวร แมขุนทด ครับตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯ

ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายถาวร แมขุนทด  เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม กระขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ประธานสภาฯ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ที่ประชุม มติที่ประชุม อนุมัติ        จ านวน 10 เสียง 
   ไม่อนุมัติ     จ านวน   0 เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง 

  5.3  เพื่อพิจารณาขอใช้ที่ดิน   
       5.3.1  เพื่อพิจารณาขอใช้ที่ดิน  เพื่อก่อสร้างวัดซับสมบูรณ์ 
                    หมู่ที่  9  ต าบลท่ากูบ 
นายถาวร  แมขุนทด  -  ได้รับญัตติ  ที่  พิเศษ/2566  ลงวันที่ 8  สิงหาคม  2566  เรื่องขอใช้ที่ดิน  ส.ป.ก. 
ประธานสภาฯ  เพ่ือก่อสร้างวัดซับสมบูรณ์  ผมได้ตรวจเอกสารประกอบการขออนุญาตครบทุกอย่าง   
  เห็นว่า มีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณา 
  ให้ความเห็นชอบ  จึงบรรจุเข้าระเบียบที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก่อน 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ  เชิญผู้เสนอญัตติได้ 
  น าเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภา 
  -  เชิญตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  น าเสนอต่อสภาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
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นายอินทร์  ประทุมตา เนื่องจากกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน  เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทาง 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 ราชการ  เพื่อสร้างวัดตามรายละเอียดดังนี้ กระผม ผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน 
  นางสาวรุ่งอรุณ  เหล็กมา  บ้านเลขท่ี  119   หมู่ที่  9  บ้านซับสมบูรณ์  ต าบลท่ากูบ   
  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  อาชีพเกษตรกร  ได้จัดท ารายงาน  และเสนอโครงการ 
  เพ่ือขอใช้ที่ดินทางราชการ  เพื่อสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของส านักงานปฏิรูป 
  ที่ดิน  (ส.ป.ก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ที่  9  ต าบล 
  ท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน   15   ไร่  -  งาน  -  ตารางวา เพื่อการ 
  ขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ระเบียบ  ขั้นตอนของทางราชการ  กระผมจึง 
  น าเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 -  ตามท่ีผมได้ยื่นหนังสือ  การขอใช้ที่ดิน  ส.ป.ก.  เพ่ือสร้างวัดซับสมบูรณ์   ถึงท่าน 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2566   เพ่ือพิจารณาขอความ 
 เห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบล  กระผมขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของ 
 วัดซับสมบูรณ์  พอสังเขปรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 วัดเป็นศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่ส าคัญที่ต้องมีใน 
 พระพุทธศาสนา บ้านซับสมบูรณ์  ได้ก่อสร้างหมู่บ้านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540ราษฎรที ่

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธหลังจากได้ก่อสร้างหมู่บ้านได้ไม่นานก็ได้ปรึกษา
กัน  เพื่อก่อสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น  เพ่ือเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ของบ้าน 

  ซับสมบูรณ์  ยังไม่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบ  กฎหมาย  จึงมีความประสงค์ขออนุญาต 
  ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน / ป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งเป็นที่ดินของทางราชการ  เพ่ือสร้าง 
  วัด  ตั้งวัด  จุดประสงค์ก็เพ่ือ 
 1.1  เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ 
 1.2  เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน  
 1.3  เป็นสถานที่ประชุมของส่วนราชการ  กับราษฎรในหมู่บ้าน 
 1.4  เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมี 
             พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ใช้ในการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น   
             และระดับชาติ 
 1.5  เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 
 2.  ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  ที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากร  ป่าไม้ 
 และสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
 2.1  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
             2.1.1  จัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง  ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
                      โดยการขอสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะช ากล้าไม้ที่อยู่ใกล้ 
             2.1.2  การป้องกันไฟป่า  ท าแนวกันไฟในฤดูแล้ง  เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ 
                      เช่น  ถังน้ าชนิดสายสะพายหลัง  ไม้ดับไฟ  และประสานกับ 
                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้ 
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             2.1.3  โครงการบวชป่า  จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้  เพ่ือปลูกจิตส านึก 
                     ให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาป่า  และเห็นความส าคัญของป่าไม้ 
             2.1.4  การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย 
                     และวัสดุอ่ืนๆ 
             2.1.5  การป้องกันบุกรุกท าลายป่า  ท าหลักเขตปักป้าย  หรือ 
                      เครื่องหมายให้ชัดเจน  เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเขตของที่พักสงฆ์ 

 3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
    3.1  ไม่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทับหรือคล่อมแหล่งน้ าธรรมชาติ 
       3.2  การสร้างห้องน้ า  ห้องส้วม  จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยน้ าทิ้ง 
              ลงสู่ธรรมชาต ิ
      3.3  ภาชนะบรรจุอาหาร  น้ าดื่ม  แยกเป็นประเภท  เช่น  พลาสติก 
              กระดาษ  เพื่อน ากลับไปรีไซเคิลจากพ่อค้ารับซื้อของเก่า 
     3.4  เศษไม้  ใบไม้  เศษอาหาร  ใช้วิธีฝังกลบ  หรือท าเป็นปุ๋ยหมัก   
              โดยใช้กากน้ าตาล  และสารช่วยย่อยสลาย 
ดังนั้นการสร้างวัดซับสมบูรณ์  และทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขต
พ้ืนที่  ส.ป.ก.  ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด  ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง   กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาเห็นชอบ  ให้ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอ
อนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดซับสมบูรณ์  และขอรับรองว่าการสร้างวัดซับสมบูรณ์  ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านดิน  น้ า  เสียง  และอากาศ 

นางสาวรุ่งอรุณ  เหล็กมา  - ขอผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตาม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9   ระเบียบและตามขั้นตอน  
นายถาวร  แมขุนทด -  ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ                10      เสียง 

- ไม่เห็นชอบ              -          เสียง 
- งดออกเสียง             1         เสียง 
- มติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างวัดซับสมบูรณ์  หมู่ที่  9  ต าบลท่ากูบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายถาวร แมขุนทด สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นายมนัส  หล าบุรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภา อบต. ประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโป่งเกต หมู่ที่ 2 ด้วยนะครับเพราะมีหลายจุดที่  
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ยังไม่ด าเนินการ และการขยายเขตไฟฟ้าคุ้มบ้านนายอุดม ซึ่งมีจ านวนบ้านเพ่ิมขึ้นหลาย
หลังและต้องการไฟฟ้าขยายเขต และอีกเรื่องคือการขอล าโพงเ พ่ือใช้ ในการ 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านครับ 

นายประยงค์  เหล็กมา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วม  
รองประธานสภา อบต. ประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ ติดตามการท างานของพนักงานกู้

ชีพ เพราะเห็นรถกู้ชีพไปจอดข้างนอก อบต.ท่ากูบ ประจ าซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนที่
พบเห็นมองว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในระเบียบของทางราชการครับ และ
อีกเรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาของ อบต.จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนอย่างไรครับ
เพราะบางโครงการไม่มีในแผนแต่ประชาชนเดือดร้อนครับ 

นายเสกสรรค์ บัวจ ารัส เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 ประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ หางบประมาณเพ่ือที่จะแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่ที่ 6 บ้านท่าชวน เพราะได้รับความเดือดร้อน
บริเวณทางข้ามห้วยหินแตก(บ้านนายน้อย  รวดชัยภูมิ) มีระดับน้ าที่สูง ท าให้ประชาชน
ไม่สามารถสัญจรได้ จึงขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบจัดหาบล็อกคอนเวิร์ส เพ่ือให้
ประชาชนสามารถสัญจรได้ครับ 

นายเจริญ  แก้วสุรินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา อบต.ม.8 ประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ท่ากูบ แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การด าเนินการไฟฟ้าขยายเขตให้กับ บ้านวังรัง หมู่ที่ 8 และเสียงตามสาย ด้วยครับ และ
อีกเรื่องถนนลาดยางช ารุดบริเวณสามแยกเข้าหมู่บ้านวังรัง 100 เมตร ครับ 

นายอินทร์  ประทุมตา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา อบต.ม.9 ประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากท่านนายก อบต.ท่ากูบ เรื่องต้นไม่ปกคลุมถนนสองข้าง

ทางหมู่บ้านซับสมบูรณ์ ท าให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ยานพาหนะไม่ค่อยดี อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่ายๆ ครับ 

นายสมคิด  จ าเริญใจ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 ประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากท่านนายก อบต.ท่ากูบ จ านวน 4 เรื่องครับ 

1. ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียจ านวนหลายจุดท าให้ประชาชนเกิดความ
เดือดร้อนในการเข้าท าการเกษตร 

2. ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายพิมพา ของบประมาณก่อสร้างให้ตลอดสาย 
3. หอกระจายข่าวบ้านวังขอนสัก หมู่ที่ 3 ขอขยายอีก 2 จุด บริเวณบ้านผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน และหน้าโรงเรียนวังขอนสักครับ 
4. ขอให้เจ้าหน้าที่ อบต.แจ้งการจะเข้าท างานของผู้รับเหมาให้กับสมาชิก อบต.ทราบ

ทุกครั้งด้วยนะครับ 
 






